

Số: 440 /BC-CAH

Mỹ Tú, ngày 29 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến đóng góp của cử tri

Thực hiện Công văn số 779/UBND-HC ngày 26/6/2024 của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú về việc trả lời ý kiến của cử tri; đối với Công an huyện cử tri đặt ra “*Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp tài sản đồng loạt trên địa bàn các xã, thị trấn cử tri và Nhân dân rất quan tâm và lo lắng, đề nghị Ngành Công an có kế hoạch, biện pháp tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, tệ nạn xã hội trên địa bàn, cần công khai rộng rãi nhằm mang tính giáo dục và răn đe*”. Công an huyện báo cáo giải trình cụ thể như sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an huyện đã chủ động liên tiếp ra quân thực hiện 02 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện quan trọng trên địa bàn. Đặc biệt là tập trung thực hiện các Kế hoạch chuyên đề về “*Làm giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội*”, “*phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy*”, ... qua đó đã đạt được các cấp, các ngành và Nhân tích đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó đã đấu tranh làm rõ 29 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội (*đạt tỷ lệ trên 85%*); nhiều vụ việc phức tạp, được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời phối hợp cùng các Đơn vị Nghiệp vụ cấp trên và các ngành tư pháp huyện đấu tranh phá án nhanh, khởi tố, điều tra, làm rõ, đưa ra xét xử, truy tố và xử lý công khai, nghiêm minh, theo quy định pháp luật.

Bên cạnh, còn tổ chức triệt phá 07 vụ 21 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; 33 điểm 153 đối tượng liên quan đến đánh bạc; Test nhanh Heroin/Morphil 110 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 14 đối tượng, cho cai nghiện tự nguyện tại gia đình 12 đối tượng. Ngoài ra còn thu giữ nhiều tang vật có liên quan; khởi tố 06 vụ 19 đối tượng và phạt hành chính 168 trường hợp vi phạm gần 01 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, qua thống kê trong 06 tháng đầu năm 2024, còn phát hiện xảy ra 34 vụ phạm tội về trật tự xã hội (*so với cùng kỳ năm 2023 tăng 09 vụ*), trong đó tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 10 vụ (*chiếm tỷ lệ gần 30% số vụ xảy ra*), so với 06 tháng đầu năm 2023 tăng 01 vụ; các vụ việc trộm cắp tài sản thường xảy ra ở một số thời điểm diễn ra các lễ, tết, mùa vụ của nông dân và tập trung chủ yếu ở một số xã giáp ranh với các địa phương lân cận và địa bàn trung tâm huyện; còn lại là các vụ trộm cắp vật hoặc trộm tài sản cũ, định giá tài sản hiện tại không lớn.

Nhìn chung, đối với các vụ việc xảy ra, đều được lực lượng Công an phối hợp chặt cùng các ngành chức năng đấu tranh làm rõ, đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật và mở các phiên tòa xét xử công khai. Các tụ điểm, đối tượng

tham gia tệ nạn xã hội, ma túy có tính chất phức tạp, đều được kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm và phối hợp phóng viên ANTV Sóc Trăng, Đài truyền thanh huyện kịp thời ghi hình ảnh, đưa tin, hoặc thông báo qua hệ thống loa lưu động, các trang Zalo An ninh, trật tự, để tuyên truyền, công khai rộng rãi, nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung; không để tội phạm trộm cắp hoạt động có tính chất phức tạp, xảy ra đồng loạt trên địa bàn huyện

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Về phía Ngành Công an, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận Nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường lực lượng xuống địa bàn, nắm và quản lý chặt di biến động của các loại đối tượng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là hoạt động có tính phổ biến và hoạt động mới, để người dân đề cao ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản và tích cực phối hợp tuyên truyền, tố giác, truy bắt tội phạm cùng lực lượng Công an.

Phối kết hợp chặt chẽ các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa bàn giáp ranh có Phương án đấu tranh ngăn chặn các nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh, liên huyện, có tính chất chuyên nghiệp; quản lý chặt số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp hoặc tiềm ẩn phát sinh khả năng phạm tội trộm cắp tài sản (như ma túy, cờ bạc, mại dâm) để phòng ngừa và phát hiện truy bắt.

Tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố và kiện toàn, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả như: Camera an ninh, trật tự; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Đường dây nóng tiếp nhận tin báo tội phạm; Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở...

Duy trì và tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong Công an các cấp; giữa lực lượng Công an với Quân sự và Công an với các tổ chức nòng cốt; Thành lập các tổ tuần tra công khai trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, nhất là địa bàn trung tâm và khu vực giáp ranh.

Khẩn trương hoàn thành các điều kiện cần thiết, tham mưu Công an tỉnh và Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm và cho phép thành lập và triển khai mô hình "**Tổ công tác đặc biệt**" trong Công an huyện, để huy động lực lượng tham gia thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tuần tra công khai, hoá trang, mật phục, kịp thời phòng ngừa, phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhất là tội phạm trộm cắp trên địa bàn, nhằm tạo sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Trên đây là báo cáo giải đáp liên quan đến tình hình kiến nghị của cử tri. Công an huyện Mỹ Tú báo cáo cử tri và Hội đồng nhân dân huyện năm./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Văn phòng UBND huyện (để tổng hợp);
- Lưu: CAH.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN
P. TRƯỞNG CÔNG AN



Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến